

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0810.2/ 11233

ถึง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด



ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ ว 1503 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติด ให้แก่ข้าราชการและพนักงาน จากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา และองค์กรบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาเสพติดขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์กรบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของท้องถิ่นในแต่ละด้าน จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากการอบรมสัมมนาในรุ่นที่ผ่านมา (รุ่นที่ 1 - 2) ข้าราชการ /พนักงาน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และเป็นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการมอบนโยบายและแนวทางกาปฏิบัติงานของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัดได้ประสานและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในรุ่นที่ผ่านมา (ตามบัญชีแนบท้าย) ให้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาให้จงได้ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในรุ่นที่ 4 - 6 ว่ามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯ ในรุ่นที่เท่าไร และแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบโดยด่วนด้วย สำหรับการประชุมสัมมนา ฯ ในรุ่นต่อไป ขอให้จังหวัดได้แจ้งกำชับข้าราชการ /พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมการประชุมตามกำหนดการในแต่ละรุ่นด้วย และหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฯ ให้จังหวัดแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับทราบทางโทรสารหมายเลข 0-2243-2230

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น(นโยบายและแผน)

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2122-4

โทรสาร 0-2243-2230